

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XVI
về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 10, khóa XVI họp ngày 02/12/2022, sau khi xem xét và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết nghị:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được Thành ủy, các cấp ủy triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm cao, có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, luôn duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, luôn bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, vững vàng trước khó khăn, thách thức. Tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng kịp thời thông tin báo chí và dư luận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Công tác quy hoạch, kiện toàn, bổ sung, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được thực hiện bài bản, không bỏ sót đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, đúng thẩm quyền, không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền. Việc luân chuyển, điều động cán bộ trẻ về địa phương tiếp tục nhận được sự đồng thuận cao. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng ngày càng chủ động trong phát hiện và xử lý; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, công tâm, khách quan, được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân. Công tác dân vận được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng cụ thể, lượng hóa, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực; giải quyết, khắc phục cơ bản kịp thời các tồn tại, hạn chế của công tác tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp hiệu quả, góp phần huy động sức mạnh tổng lực của

khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2022 tiếp tục ổn định và phát triển. Tăng trưởng kinh tế thành phố đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện mạnh mẽ; chỉ số cải cách hành chính (PAR) lần đầu tiên bứt phá lên vị trí đứng đầu cả nước. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, thành phố vẫn đang còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, khó lường. Việc rà soát, bổ sung, cập nhật các văn bản về công tác tổ chức xây dựng đảng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị có lúc chưa thường xuyên, chưa kịp thời; tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ có thời điểm chưa bảo đảm tiến độ. Việc nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng còn có lúc, có nơi chưa kịp thời, chủ động, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng chưa được giải quyết kịp thời, còn kéo dài; còn có vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết chưa đạt kế hoạch. Công tác dân vận ở một số cơ quan nhà nước chuyển biến chậm; việc giải quyết một số kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hiệu quả chưa cao. Công tác vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số nơi còn hạn chế; nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn thành phố. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu về tăng trưởng không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tiến độ công tác quy hoạch chưa đạt kết quả như mong muốn.

II. CHỦ ĐỀ, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2023

1. Chủ đề năm 2023

“Đẩy mạnh chính trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

2. Chỉ tiêu chủ yếu (tại Phụ lục kèm theo).

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thành ủy thông qua tại các Báo cáo số: 277-BC/TU, ngày 06/12/2022 và 278-BC/TU, ngày 06/12/2022, trong

đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

3.1. Thành ủy và các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp trên cơ sở các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy và thực tiễn triển khai, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Đổi mới, đa dạng hóa việc quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết chủ trương, nghị quyết của Thành ủy, các cấp ủy; tăng cường cơ chế giám sát, đánh giá, chế độ chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy. Tăng cường công tác đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với cấp ủy viên các cấp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy; đồng thời tăng cường thông tin, nâng cao năng lực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến có giá trị trong các hoạt động của cấp ủy.

3.2. Thành ủy, các cấp ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân:

- Tiếp tục tập trung cao, quyết liệt chỉ đạo, tăng tốc triển khai các giải pháp thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, trong đó trọng tâm là cụ thể hoá các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV, gắn với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả và sát hợp với thực tế từng ngành, địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ thành phố; nghiên cứu, rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ, các chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế làm việc để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

- Tiếp tục đổi mới công tác lý luận chính trị và lịch sử đảng; coi trọng định hướng công tác thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại; làm tốt định hướng công tác văn hóa - văn nghệ, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, dư luận xã hội.

- Triển khai hiệu quả, cụ thể hoá các chủ trương, định hướng về công tác cán bộ của Trung ương, Thành ủy. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính, tham nhũng theo quy định của Đảng, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc, vụ án mà các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị.

- Làm tốt công tác dân vận, định hướng các nhiệm vụ phải rõ, cụ thể, bám sát chủ đề năm, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thực hiện có chiều sâu, có sức lan toả mạnh mẽ các mô hình “Dân vận khéo”. Chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

- Nâng cao chất lượng và sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, phòng, chống dịch Covid-19...

3.3. Tăng tốc đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và thích ứng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; chủ động xây dựng và phát triển văn hoá; quản lý và phát triển xã hội, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Trọng tâm là:

- Tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo 03 trụ cột chủ yếu là công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Định hướng phát triển mạnh các ngành công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững với trọng tâm là chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng các bến thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, thu hút đầu tư xây dựng các bến tiếp theo, các khu dịch vụ logistics cấp quốc gia tại khu vực Lạch Huyện; thu hút đầu tư xây dựng cảng biển Nam Đồ Sơn. Phục hồi và phát triển du lịch gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng giá trị trải nghiệm với chi phí hợp lý; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch (lưu niệm) đặc trưng của thành phố. Phát triển mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thương mại điện tử và các hoạt động xúc tiến thương mại.

- Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đô thị, các công trình giao thông mang tính liên kết vùng, có sức lan tỏa, góp phần hình thành khu đô thị biển gắn với khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và khu dân cư.

- Tiếp tục đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị của thành phố trong tình hình mới. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch xây dựng, tạo không gian mới để thu hút đầu tư. Tập trung nguồn lực cho phát triển đô thị, cân đối khả năng để đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Phát triển nhà ở nhà xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Tăng cường rà soát, quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư bảo đảm phục vụ triển khai các dự án hạ tầng, phát triển đô thị tại các địa phương. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đô thị.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp huyện. Chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, xúc tiến đầu tư trực tuyến; thu hút các dự án lớn, công nghệ cao có vai trò dẫn dắt, đóng góp lớn cho thành phố. Tổ chức có chất lượng các hội nghị đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp, hội nghị kết nối các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI).

- Tập trung đầu tư thực hiện các dự án, chương trình chuyển đổi số nhằm thay đổi đột phá xếp hạng Chính quyền số thành phố, đưa Hải Phòng vào nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai và các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên. Tiếp tục rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục triển khai các bước công việc xây dựng Đề án xây dựng chính quyền đô thị, Đề án thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên và Đề án chuyển đổi huyện An Dương thành quận.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “Đầu tư cho công tác an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của cả nước và thành phố trong năm 2023.

- Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy tinh thần chủ động hội nhập, tạo chiều sâu trong các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập, bảo đảm

ổn định, bền vững; chủ động, tích cực tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Thành ủy về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 nêu tại Nghị quyết của Thành ủy bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

3. Các đồng chí Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các ban của Thành ủy chịu trách nhiệm giúp Thành ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư “để báo cáo”,
- Các ban đảng Trung ương “để báo cáo”,
- Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các ban đảng Thành ủy,
- Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,
- Các cơ quan báo chí thành phố “để tuyên truyền”,
- Các đồng chí Ủy viên Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

T/M BAN CHẤP HÀNH



Trần Lưu Quang

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

(ban hành kèm theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2022)

I. Các chỉ tiêu kinh tế

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng khoảng 12,7% - 13% so với năm 2022, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,02%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 15,9% - 16,2%; nhóm dịch vụ tăng 9,1% - 9,5%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 10,8%.

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 8.150 USD.

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 15%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 46%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 54,26%.

(4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 116.442,134 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 42.500 tỷ đồng.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 190.000 tỷ đồng.

(6) Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 185 triệu tấn.

(7) Kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD.

(8) Thu hút khách du lịch đạt trên 7,3 triệu lượt khách.

(9) Xây dựng nông thôn mới: Hoàn thành xây dựng 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2022 chuyển sang và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 35 xã tiếp theo năm 2023.

(10) Tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 43%.

(11) Thu hút 2,0 - 2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

II. Các chỉ tiêu xã hội

(12) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 3,59%.

(13) Giải quyết việc làm cho 57.300 lượt người lao động.

(14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 38%.

(15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%.

(16) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022 - 2025) là 0,4%.

III. Các chỉ tiêu môi trường

(17) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%.

(18) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%; nông thôn: thu gom đạt 96%, xử lý hợp vệ sinh đạt 75%.

(19) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 38,3%.

IV. Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

(20) - Kết nạp mới từ 4.000 - 4.100 đảng viên; thành lập 44 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân.

(21) Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra chuyên đề 20 - 25 lượt tổ chức đảng, 20 - 25 đảng viên, trong đó có cấp ủy viên cùng cấp; giám sát chuyên đề 10 - 12 tổ chức đảng, 7 - 10 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp.

(22) 100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng: xã nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị.

(23) 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định.

(24) Thực hiện lập hồ sơ đăng ký đất đai cho tối thiểu 40% số cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tối thiểu 10% số cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ở các quận, huyện (tổng số 239 cơ sở).
